

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 346 /UBND-VX

Tuy Phước, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Về việc kiểm tra, phúc tra đối với một số hộ có khả năng rơi nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng lũ lụt vừa qua.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2087/LĐTĐ-BTXH ngày 26/11/2013 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Định về việc kiểm tra, phúc tra đối với một số hộ có khả năng rơi nghèo, cận nghèo trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013. Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn, ngày 14/11/2013, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua lũ lụt lớn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện. Những thiệt hại do lũ lụt gây ra như lao động chính của hộ bị chết, bị thương nặng, nhà ở sập hoàn toàn, hư hỏng nặng, tài sản, lương thực, gia súc, gia cầm bị trôi mất,... có khả năng ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân, trong đó có nhiều hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo, hộ có đời sống khó khăn có khả năng rơi vào nghèo.

Để đánh giá đúng tình hình thực tế đời sống của nhân dân trên địa bàn sau lũ lụt vừa qua, nhất là các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo, hộ có đời sống khó khăn bị ảnh hưởng, thiệt hại sau lũ lụt, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, phúc tra một số hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo, hộ có đời sống khó khăn bị thiệt hại do lũ lụt năm 2013 gây ra; tổ chức họp dân bình xét thống nhất từ cơ sở thôn về hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND xã, thị trấn tổng hợp, lập danh sách trình UBND huyện phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 nhằm thực hiện các chính sách để trợ giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, cận nghèo.

Kết quả điều chỉnh, bổ sung hộ nghèo, hộ thoát nghèo, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổng hợp gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động -TB&XH) chậm nhất ngày 06/12/2013 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Lưu ý: Nếu địa phương nào qua rà soát, kiểm tra, phúc tra, không có sự điều chỉnh, bổ sung về hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 cũng phải có báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động -TB&XH) để tổng hợp.

Nhận được Công văn này, yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng LĐTBXH (t/dối);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Tích Hiếu